

TP. Hồ Chí Minh, ngày...30. tháng 04. năm 2024

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ DỊCH VỤ

Loại dịch vụ: Nâng cấp firmware, xử lý các lỗi phát sinh và bảo trì các thiết bị CNTT đặt tại phòng máy chủ và các tủ mạng tầng của Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2

Căn cứ tình hình thực tế tiếp nhận, triển khai và đưa vào sử dụng hệ thống CNTT tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2;

Căn cứ vào nhu cầu cần bảo trì, bảo dưỡng để đảm bảo hoạt động ổn định cho toàn bộ hệ thống CNTT tại cơ sở 2;

Hiện nay Bệnh viện Ung Bướu có nhu cầu Thuê dịch vụ Nâng cấp firmware, xử lý các lỗi phát sinh và bảo trì các thiết bị CNTT đặt tại phòng máy chủ và các tủ mạng tầng của Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về:

Bệnh viện : Bệnh viện Ung Bướu Cơ Sở 1 – cổng số 1

Địa chỉ : 03 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Phòng : Phòng Công Nghệ Thông Tin

Điện thoại : 02862588519

Email : phongcntt@benhvienungbuou.vn

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại: 02862588519, thời gian phản hồi trước thời điểm hết hạn nhận báo giá.

Danh mục dịch vụ yêu cầu báo giá

STT	Danh mục dịch vụ	Diễn giải	Đơn vị tính	Số lượng
1	Dịch vụ nâng cấp firmware	Dịch vụ nâng cấp Firmware/OS cho các thiết bị CNTT: - Nâng cấp firmware cho 02 thiết bị core switch. - Nâng cấp firmware cho 97 thiết bị switch dòng 2960X. - Nâng cấp firmware cho 56 thiết bị switch dòng SG. - Nâng cấp firmware cho 10 thiết bị máy chủ Fujitsu. - Nâng cấp firmware cho 02 thiết bị lưu trữ tập trung Dell EMC SC5000 series.	Gói	1

2	Dịch vụ xử lý & khắc phục các lỗi phát sinh của hệ thống CNTT	Dịch vụ xử lý & khắc phục các lỗi phát sinh: - Khắc phục các lỗi liên quan của các thiết bị Hệ thống chuyển mạch trung tâm Core Switch. - Khắc phục các lỗi liên quan của các thiết bị switch 2960X. - Khắc phục các lỗi liên quan của các thiết bị máy chủ. - Khắc phục các lỗi liên quan của các thiết bị lưu trữ tập trung.	Gói	1
3	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị CNTT	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị CNTT: - Bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị và 35 tủ rack các tầng. - Bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị và 06 tủ rack đặt tại phòng Data center.	Gói	1

Hồ sơ báo giá gửi về bao gồm:

- Báo giá bản gốc có chữ ký hợp lệ và đóng mộc.
- Bảng kê khai giá còn hiệu lực đóng mộc treo.
- Bản chụp đóng mộc treo: quyết định trúng thầu, thông báo trúng thầu, Hợp đồng trúng thầu trong vòng 12 tháng các mặt hàng tương tự tại các đơn vị y tế theo hình thức đấu thầu rộng rãi (nếu có).
- Các đơn vị cung cấp gửi file excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: **phongcntt@benhvienungbuou.vn**

Thời gian nhận báo giá: trong vòng 3 ngày kể từ ngày đăng thông báo chào giá.

Trân trọng.



 K. GIÁM ĐỐC
 PHÓ GIÁM ĐỐC

 BS. Đặng Huy Quốc Thịnh